

Số: /PGDDT

Hướng dẫn Tổ chức Ngày Sách và Văn  
hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024  
trên địa bàn huyện An Dương.

An Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 12/03/2024 của UBND thành phố về Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi là Kế hoạch số 62/KH-UBND); Công văn số 731/SGDDT-GDTH&ĐH ngày 13/03/2024 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND của ủy ban nhân dân thành phố (đính kèm), trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

1. Tăng cường thực hiện Kế hoạch số 114/KH-SGDĐT ngày 04/10/2022 của Sở GDĐT tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;

2. Các nhà trường thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng hưởng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:

+ Treo các băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các vị trí trung tâm của đơn vị;

+ Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên chuyên mục về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, các cơ sở giáo dục trên diễn đàn trực tuyến, fanpage trên mạng xã hội của đơn vị;

+ Tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, tranh cổ động, đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion graphics), các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

3. Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:

+ Tổ chức Tuần lễ đọc sách (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/05/2024);

+ Tổ chức cho học sinh thi đóng vai và kể chuyện theo Sách;

+ Khuyến khích tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, giới thiệu về sách theo hình thức trực tuyến và thực hiện quảng bá trên các trang thông tin điện tử, trên diễn đàn trực tuyến, fanpage trên mạng xã hội của đơn vị.

4. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “thư viện lớp học 50K” với khẩu hiệu “Góp một cuốn sách để đọc được nhiều cuốn sách”.

5. Khuyến khích xây dựng và phát triển các mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học, ngành học khác nhau.

6. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, triển khai các hoạt động nâng cao văn hóa đọc, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập gắn liền với chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

7. Khuyến khích các cơ sở giáo dục hưởng ứng tham gia Cuộc thi kể chuyện theo sách với Chủ đề “Sách và Khát vọng tương lai” ; tuyên truyền về Hội sách Hải Phòng năm 2024 (Dự kiến tổ chức trong 03 ngày từ 19/4/2024 đến ngày 21/4/2024) tới toàn thể giáo viên, học sinh đơn vị, khuyến khích giáo viên, học sinh tham quan Hội sách.

Kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 về Phòng GDĐT (báo cáo được gửi qua đường văn bản điện tử **HPNET-eOffice** có đính kèm file doc báo cáo) qua đồng chí Ngô Thị Hằng - chuyên viên, **trước 11h00 ngày 29/4/2024** để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Nhận được Kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Các trường MN, TH, THCS (để t/h);
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Vũ Mạnh Hùng**